

VŨ THƯ

Nông nghiệp, nông thôn khởi sắc

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, huyện Vũ Thư đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: số xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt chỉ tiêu đề ra, nông nghiệp, nông thôn có bước chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện triển khai, quán triệt Nghị quyết; các tổ chức cơ sở đảng triển khai Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, ban hành nhiều nghị quyết về đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi. UBND huyện ban hành các cơ chế thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, toàn huyện đã tập trung nguồn lực, hỗ trợ hơn 95 tỷ đồng cho phát triển sản xuất nông nghiệp; thực hiện miễn giảm thủy lợi trên 161 tỷ đồng. Nhiều địa phương đã chủ động kết hợp phát triển sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch đồng quê. Chăn nuôi phát triển theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp, áp dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó, huyện còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã quy hoạch tập trung trên 182ha để phát triển công nghiệp, thương mại; khuyến khích phát triển các làng nghề, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế chuyển biến mạnh mẽ: giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2008 đạt 420,5 tỷ đồng, năm 2017 tăng lên 2.284,8 tỷ đồng. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ đạt 350 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2007. Trong 10 năm (2008 - 2017), giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ



Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở Vũ Thư.

Ảnh: THU TRANG

công nghiệp tăng bình quân 12,32%/năm. Năm 2008, toàn huyện có 132 doanh nghiệp; năm 2017 có 306 doanh nghiệp, bình quân tăng 17 doanh nghiệp/năm. Hết năm 2017, toàn huyện có 21/29 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện đáng kể. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, điện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo từ 11,1% giảm còn 3,6%; tỷ lệ hộ cận nghèo từ 4,71% giảm còn 2,94%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2017 đạt 85,7%.

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư nhấn mạnh: Nhờ các chính sách ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cơ sở vật chất, kỹ

thuật phục vụ sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cấp và hoàn thiện. Người dân đã thay đổi nhận thức về sản xuất nông nghiệp theo hướng tích tụ ruộng đất, từ đó có điều kiện áp dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi, nhờ đó nông nghiệp của huyện liên tục có bước tăng trưởng, đời sống và thu nhập của nông dân ngày càng tăng, điện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Vũ Thư phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản bình quân 2,7% năm (giai đoạn 2016 - 2020); trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân ngành trồng trọt 1,4% năm, chăn nuôi 4,1% năm, thủy sản 4,05% năm. Tỷ trọng ngành trồng trọt 49%,

chăn nuôi 47%, thủy sản 4%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 1%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; giải quyết việc làm bình quân hàng năm cho 5.500 người; 100% dân cư được sử dụng nước sạch; 100% chất thải rắn trên địa bàn được thu gom, xử lý... Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Huyện ủy Vũ Thư đã đưa ra 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn; xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa; đẩy mạnh giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân...

NGUYỄN CƯỜNG

THÁI THỤY

Công nghiệp đột phá

6 tháng đầu năm 2018, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Thái Thụy tăng trưởng đột phá với giá trị sản xuất ước đạt trên 3.700 tỷ đồng, tăng hơn 130% so với cùng kỳ năm 2017.

Sơn) tạo việc làm cho gần 1.000 lao động. Đây cũng là lĩnh vực đang giải quyết nhiều việc làm cho người lao động với gần 4.000 lao động, thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, sản phẩm của một số lĩnh vực vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định như sản xuất Amon Nitrat, sửa chữa đóng mới tàu thuyền các loại, sản xuất nước sạch, gạch các loại, dụng cụ gia công cơ khí. Hoạt động nghề và làng nghề trong huyện tiếp tục được duy trì phát triển với 24 làng nghề, tập trung ở một số nghề truyền thống như chế biến thủy sản, làm hương, rèn, mây tre đan, móc sợi... Đặc biệt, để ngành công nghiệp của huyện có tốc độ tăng trưởng đột phá trong 6 tháng đầu năm là do sự đóng góp của ngành điện khí Nhà máy nhiệt điện Thái Bình đi vào vận hành thương mại ổn định ở cả 2 tổ máy với hơn 1,5 tỷ kWh trong 6 tháng đầu năm.

Theo ông Đỗ Phúc Hậu, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: 6 tháng đầu năm, Thái Thụy

đã đẩy mạnh kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư. Trong đó, đã thu hút được một số dự án lớn đáng kỳ đầu tư vào cụm công nghiệp Thái Dương như dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giầy vải, giầy thể thao của Công ty Cổ phần Tập đoàn THA-TEXCO với tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế tạo kết cấu thép và sản xuất đồ dùng nội thất của Công ty Cổ phần Mal Việt Nam với tổng vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng... Để thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển, thời

gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa dự án vào hoạt động theo phương án đã phê duyệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực sản xuất công nghiệp và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

TRẦN TUẤN



Sản xuất giầy xe tại huyện Thái Thụy.



Sản xuất bột cá tại Công ty TNHH Chế biến thủy sản Thái Hải.

Dân chủ - động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Những năm qua, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chú trọng kết hợp nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, nhân viên, người lao động, từ đó tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển.



Công nhân làm việc tại nhà máy gạch tuynel xã Tây Phong (Tiền Hải).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Hải (thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải) hiện đang tạo việc làm ổn định cho gần 140 lao động trong

đó nhiều người đã gắn bó với Công ty hàng chục năm nay. Anh Đoàn Văn Mến, cán bộ kỹ thuật nhà máy gạch tuynel xã Tây Phong (Tiền Hải) - đơn vị trực

thuộc Công ty cho biết: Tôi làm việc tại Công ty đã 17 năm. Bên cạnh tập trung cho sản xuất, kinh doanh, Công ty rất quan tâm đến việc thực hiện dân chủ tại

nơi làm việc như: tổ chức đối thoại với người lao động (NLD); NLD được trực tiếp theo dõi, ký tên vào bảng lương và các thủ tục nhập thêm hàng tháng, theo dõi cụ thể các khoản trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các bữa ăn của NLD... Vì vậy, tôi cũng an tâm trong nhà máy đều rất hài lòng, yên tâm sản xuất.

Cùng gần bó lâu năm với nhà máy, anh Lê Văn Hồng, công nhân lò đốt cho biết: Sở dĩ tôi gắn bó với Công ty hơn 20 năm nay là do Công ty luôn quan tâm đến NLD, có chế độ cơm ca, cấp quần áo bảo hộ, mũ, giầy, giăng tay, NLD được ăn cháo chống nóng trong suốt 3 tháng mùa hè... Tất cả các chế độ đều được công khai, NLD trực tiếp giám sát việc thực hiện. Theo ông Nguyễn Quang Huyền, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và

Xây dựng Tiền Hải: Công ty luôn chú trọng thực hiện tốt dân chủ trong doanh nghiệp. Chính vì được phổ biến cụ thể, được tham gia đầy đủ các kỳ họp giao ban hàng tháng, các buổi đối thoại, hội nghị NLD nên NLD thực sự yên tâm làm việc và tự đánh giá về quyền lợi và nghĩa vụ bản thân, xác định được mức độ lao động và tiền lương được hưởng theo công việc được giao. Vì vậy, nhiều năm qua trong doanh nghiệp tình hình ổn định, không có tình trạng ngừng việc tập thể, thu nhập của NLD cao hơn trước.

Cùng quan điểm với ông Huyền, ông Vũ Ngọc Anh, Giám đốc Xí nghiệp May xuất khẩu Hoàng Anh (thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ) cũng cho rằng, phát huy tốt dân chủ sẽ tạo được sự đồng thuận, chung sức đồng lòng từ cán bộ, nhân viên, NLD, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Do vậy, Xí nghiệp thường xuyên chú trọng việc đối thoại với NLD. Việc đối thoại không chỉ tại hội nghị NLD tổ chức cuối năm mà được "mềm hóa" thông qua việc lãnh đạo Xí nghiệp trực tiếp xuống các xưởng, vừa kiểm tra tình hình sản xuất vừa lắng nghe ý kiến, kiến nghị của NLD với trực tiếp đối thoại. Ngoài

ra, NLD có thể phản ánh ý kiến tới tổ trưởng, các ý kiến được tổng hợp, gửi về ban giám đốc. Sáng thứ hai hàng tuần, ban giám đốc sẽ trực tiếp giải đáp từng ý kiến...

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy: Vừa qua, qua kiểm tra một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, có thể khẳng định cấp ủy, ban giám đốc các doanh nghiệp được kiểm tra đã nâng cao nhận thức về vai trò, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện

quy chế dân chủ. Tích cực tuyên truyền, phổ biến các nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở; qua đó, giúp cán bộ, nhân viên, NLD hiểu và tham gia thực hiện tốt dân chủ trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc việc công khai tới NLD các nội dung về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh; công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, công khai tài chính; chế độ, chính sách liên quan đến NLD. Tạo điều kiện để NLD tham gia góp ý kiến vào các nội quy, quy chế, điều lệ của đơn vị; thương lượng, thỏa thuận, giao

kết hợp đồng lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tiến hành giám sát các hoạt động của doanh nghiệp, việc thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị, các chế độ, chính sách đối với NLD theo quy định của pháp luật. Hàng năm, các doanh nghiệp chủ động phối hợp với công đoàn tổ chức hội nghị, đối thoại trực tiếp định kỳ với NLD, qua đó tiếp thu, giải đáp, trao đổi về các kiến nghị, thắc mắc, góp phần củng cố mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị chưa thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và ban hành quy chế đối thoại theo quy định. Một số doanh nghiệp ngoài nhà nước, việc đối thoại với NLD, tổ chức hội nghị NLD chưa theo đúng quy định. Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của NLD có việc chưa kịp thời... Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong việc thực hiện dân chủ gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ.

ĐÀO QUÝN



Công nhân Công ty Cổ phần May Hà Thành (xã Quỳnh Nguyễn, huyện Quỳnh Phụ) có thu nhập bình quân từ 5,5 - 6 triệu đồng/người/tháng.